

Ý-KIỆN ĐỀ-NGHỊ

&&& Anh LÊ KHẮC THỊ, Tôi có nhận được một số thư anh em, sau khi đọc Lá Thờ Xuân Kỷ Mùi (số 11), anh em phát biểu những cảm tưởng rất khích lệ và vui mừng khi thấy Lá Thờ Công Chánh càng ngày càng tốt đẹp về hình thức cũng như phong phú về nội dung. Anh em cũng thông cảm những khó khăn của ban phụ trách gặp phải và sự chậm trễ trong việc phát hành lá thư vừa qua.

Một số anh em có một vài nhận xét rất xác đáng và đề nghị rất xây dựng như sau :

****Về việc loan tin trong Lá Thờ :** nên đề dặt đối với những tin có liên quan đến anh em còn ở bên nhà. Xuất xứ những nguồn tin có khi cũng không cần ghi vào Lá Thờ, miễn là ban phụ trách biết rõ người cho tin và nguồn tin đáng tin cậy, không gây khó khăn, phiền toái cho ai. Ban phụ trách cố gắng đề đừng đi xa ra ngoài mục đích và tôn chỉ của Lá Thờ như đã nêu trong những số trước (số 5, 10), có tính cách một nội san của Anh em đồng nghiệp Công chánh. Muốn giữ được Lá Thờ trong tinh thần này, ban phụ trách đừng nên e ngại và nghĩ rằng tất cả bài và tin tức anh em gửi về đều phải đăng hết vào lá thờ; trái lại, ban phụ trách cần xem những bài và tin không tiện đăng thì viết thư riêng cho anh ban tác giả để thông cảm, tưởng như vậy anh em cũng không buồn gì, mà lá thờ sẽ được mọi người hoan hỉ, ủng hộ.

****Về việc đóng góp tài chánh cho lá thờ,** anh em có ý kiến là ghi rõ chi phiếu gửi về cho ai--để khỏi ngại khi định gửi ủng hộ lá thờ. Về điểm này xin đề nghị là gửi cho anh Lân hay anh Aí Văn trong ban phụ trách (địa chỉ có ghi trong danh sách rồi). Đối với một số anh em chưa khi nào ủng hộ tài chánh, anh em đề nghị là viết thư riêng kèm phiếu ủng hộ để anh em gửi chi phiếu đóng góp cho lá thờ. Nhìn qua phần tài chánh chắc anh em cũng thấy đang thiếu hụt. Bài vở kỳ này cũng tạm đây đủ duy chỉ phần tài chánh không đủ để trả cho nhà in và bưu phí. Xin anh em vui lòng lì xì cho lá thờ ít nhiều.

****Thấy anh em miền Nam Cali.** nay được tăng cường những kiện tướng như anh Aí Văn, anh Tuổi... và một bạn đàn anh là anh Đình Gia Bái, có khả năng nhiều và hoàn cảnh tốt để phụ trách lá thờ, nên hy vọng lá thờ sẽ được lưu lại đây một thời gian nữa rồi sẽ trở lên miền Bắc Cali. để nhờ anh em trên ấy tiếp tục phụ trách.

**Một ban nguyên ở Bộ Giao thông cũ đề nghị: Bây giờ không còn là một lá thư luân lưu như những số đầu mà đã biến thành một tập san thì nên gọi là Tập san--và đã không giới hạn sự tham gia riêng cho anh em Ai hữu Công Chánh cũ, thì xin đề là Tập San Giao Thông Công Chánh, để cho các anh em khác mạnh dạn hoạt động cho tập san. Anh bạn này cũng đề nghị bỏ chữ Ai hữu. Đề nghị trên đây của anh bạn bộ Giao thông cũ, xin các bạn cho biết ý kiến để ban phụ trách nhận hành cho những lá thư tới.

Sau hết bạn này cũng nêu nghi vấn về tác giả bài thơ "Gửi chồng con" mà anh Bửu Hiệp chú thích rõ ràng là của bà Nguyễn thị Định, mẹ vua Duy Tân. Xin anh Bửu Hiệp trả lời giúp. Ngày xưa tôi cũng có nghe nói là bài thơ này do một ông quan trong triều (không rõ tên) làm, nhưng đề tên tác giả là bà Nguyễn thị Định cho hợp với lời than thở trong bài thơ. Nhân đây tôi cũng xin hoan nghênh anh Hiệp đã sử tâm được những tài liệu văn thơ có tính cách lịch sử và nói lên tinh thần dân tộc.

**Bác Nguyễn Xuân Đan nói là anh em đã có công xây dựng lên lá thư Công Chánh, nhờ đó mà hơn 200 anh em được biết tin nhau, thật là quý lắm, không có ngành nào có khả năng làm được như vậy. Nếu không duy trì được thì uổng quá. Sau này nên có một trụ sở thường xuyên để anh em liên lạc hoặc gửi tiền ủng hộ cho tiền. Trong thư bác Đan có cho hay là "có nhận thơ bác Vĩnh, nay làm Giám đốc hành chánh cho hãng để qua làm việc bên Algerie (2 năm) "Bác ấy thật tốt số, từ ngày ra trường đến nay lúc nào cũng được may mắn. Anh em mấy người được như bác". Tôi thì nghĩ rằng ông Vĩnh có số xuất ngoại. Ngay còn bên nhà ông Vĩnh đã xuất ngoại trên 50 lần để tham dự các hội nghị quốc tế, đại diện cho Việt Nam. Nay đi cư qua xứ người, cũng được gửi ra công tác ngoại quốc nữa.

Về đề nghị của Bác Đan, nên có một trụ sở thường xuyên, rất hay, tuy nhiên cũng chỉ có thể dùng địa chỉ của anh em phụ trách để liên lạc mà thôi vì lá thư sẽ "đổi vùng" không ở một nơi nào nhất định. Xin cảm ơn Bác Đan có nhã ý sẽ hướng dẫn chúng tôi khi qua thăm Canada ("dù rằng đã trọng tuổi," Bác Đan viết).